

UBND HUYỆN HỚN QUẢN  
PHÒNG LAO ĐỘNG  
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hớn Quản, ngày tháng năm 2024

Số: /BC-PLĐTBXH

## BÁO CÁO

V/v Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND  
huyện trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Công văn số 1533/UBND-TH ngày 13/06/2024 của UBND huyện về việc giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XII.

Phòng Lao động TB & XH tham mưu UBND huyện báo cáo giải trình kiến nghị của cử tri như sau:

**1. Cử tri Hoàng Minh Thuận - ấp 1A, xã Minh Tâm (số điện thoại: 097452471):**

Năm 2022, cử tri Hoàng Minh Thuận đã có quyết định hưởng chế độ một lần của Thanh niên xung phong, có mang hồ sơ lên xã và huyện để làm thẻ BHYT theo quy định. Tuy nhiên, khi ra phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện thì trả lời không làm được BHYT do hồ sơ của ông thiếu lý lịch quân nhân và yêu cầu ông phải bổ sung hồ sơ lý lịch quân nhân có xác nhận của đơn vị ông từng tham gia. Theo trình bày của ông Thuận do thoát ly đi làm kinh tế vào xã Minh Tâm lâu năm, đơn vị tham gia đã giải thể nên khó khăn cho việc xác nhận hồ sơ. Đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết việc cấp Bảo hiểm y tế cho tôi.

### **Giải trình:**

Về việc ông Thuận đề nghị được hưởng BHYT theo chế độ Thanh niên xung phong: Căn cứ tại Mục 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 giữa Bộ Lao động TB & XH, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 4 thông tư này cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” (tức là tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản). Do ông Thuận không nộp hồ sơ tại nơi có hộ khẩu thường trú là xã Minh Tâm mà nộp hồ sơ và được công nhận TNXP tại tỉnh Thanh Hóa (nơi ông Thuận không có hộ khẩu thường trú), do đó không đủ điều kiện để giải quyết cấp thẻ BHYT theo chế độ thanh niên xung phong tại tỉnh Bình Phước.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia kháng chiến, đồng thời đảm bảo đúng quy định, đề nghị ông Hoàng Minh Thuận bổ sung lý lịch quân nhân, lý lịch Đảng (nếu là Đảng viên) để Phòng Lao động – Thương binh và xã hội kiểm tra, đối chiếu thời gian, địa bàn tham gia kháng chiến làm căn cứ giải quyết bảo hiểm y tế. Những trường hợp không bổ sung được các giấy tờ trên thì không có căn cứ để giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.

**2. Cử tri Lê Thanh Cảnh - ấp Bà Lành, xã Tân Lợi (SĐT 0947472435):** Đề nghị “Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội” việc chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào từ 01 tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988 tại Lào và sang giúp Căm-pu-chi-a từ 01 tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989 tại Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

**Giải trình:**

Đối với trường hợp của ông Lê Thanh Cảnh đề nghị được giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước trả lời bằng văn bản cho ông (*đính kèm văn bản trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh*).

Trên đây là báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XII./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- LDP, CV (Hoa);
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Trần Văn Tú**

